



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ๘๑/ข ตำบลบางปลากรด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ที่ อท ๐๓๓๒/พิเศษ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
(Zero Tolerance)” ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน สาธารณสุขอำเภอป่าโมก

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ได้มีการดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน และให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน จึงขออนุญาตนำเอกสารดังกล่าว ขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจิรวัดน์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

ความเห็นของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

อนุมัติให้เผยแพร่

(นายอำนาจ สีสวรรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอป่าโมก



**ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ประจำปี ๒๕๖๑**

ข้าพเจ้า นายอำนาจ สีสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอป่าโมก ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก ขอประกาศและ
แสดงเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะ
เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตน
อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทน
ต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และทำหน้าที่นำบุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖
ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยม MOPH และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH
Code of Conduct)

ข้าพเจ้าขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของ
พระราชอาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรกันบริสุทธิ์ สืบสาน
พระปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอำนาจ สีสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอป่าโมก